

MINH TÂM – CÔ BÉ HẠT TIÊU LỚP 9A1

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng nói với đồng bào, đồng chí cả nước: **“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp...”**. Người luôn cho rằng: **“Những chiến công và thành tích nổi bật, vang dội thì ai cũng có thể thấy. Còn những việc nhỏ, bình thường nhưng ích nước, lợi dân thì hay bị xem thường”**. Theo Bác, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ, dù nhỏ, nhưng giống như những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả... có một ý nghĩa lớn lao. Chính vì vậy, ở bất kì độ tuổi nào cũng cần được vinh danh để những tấm gương sáng, những việc tốt đẹp ấy được nhiều người biết đến học tập và noi theo.

Hôm nay, tôi muốn nhắc đến một tấm gương sáng, một cô bé học sinh nhỏ nhắn - chủ nhân tương lai của đất nước sau này. Em **Phạm Minh Tâm** - lớp trưởng lớp 9A1 trường THCS Cự Khối - là cô bé mỗi khi nhắc đến tên thầy, cô giáo và các bạn cùng lớp đều dành cho em những lời khen ngợi, ngưỡng mộ về sự chăm ngoan, học giỏi. Để có một tập thể 9A1 luôn nhiệt huyết, tích cực và dần hoàn thiện hơn như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp không hề nhỏ của viên ngọc sáng Phạm Minh Tâm. Em là một lớp trưởng gương mẫu với thành tích học tập xuất sắc. Nói về học tập, em đã vô cùng cố gắng và chăm chỉ, trau dồi, tích lũy rất nhiều kiến thức để có một bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Bốn năm liên tiếp, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong học tập, em luôn năng nổ, hăng hái phát biểu xây dựng bài, luôn chủ động giảng, giúp đỡ cho một số bạn học sinh yếu còn chưa hiểu bài. Mang trong mình trọng trách cao cả là một người lớp trưởng, Minh Tâm luôn hết mình vì lớp, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo. Với trách nhiệm vững vàng, lớp trưởng không chỉ là người đại diện cho lớp mình mà còn là nguồn động viên lớn lao, luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kiến thức mình có đến với mỗi cá nhân trong lớp. Tính tình hòa nhã và lòng nhiệt tình, trách nhiệm của Minh Tâm còn giúp tạo ra một không khí học tập tích cực, nơi mỗi thành viên lớp 9A1 đều cảm thấy được tôn trọng và quan tâm.

Song song với việc học tập chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong lớp thì viên ngọc quý của tập thể 9A1 còn luôn tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động chung của trường. Cũng chính vì sự hoạt bát, năng động của mình mà Minh Tâm đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ thầy cô giao cho hay những công việc trong lớp. Sự xuất sắc của Minh Tâm không chỉ giới hạn ở học mà còn hiện rõ trong việc tham gia vào các phong trào. Vì thế, em đã giành được sự tin yêu cũng như lòng quý mến của các bạn và thầy cô, được bầu làm Liên đội trưởng. Từ các học sinh trong trường đến giáo viên, ai cũng có những ấn tượng đặc biệt về một cô bé Liên đội trưởng với thân hình nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn và hoạt bát.

Không chỉ xuất sắc trong những công việc trường lớp, Minh Tâm còn là một học sinh với thành tích học tập rất tốt. Em học rất đều tất cả các môn, nổi trội nhất là Toán. Giờ học nào bạn cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Những lần kiểm tra miệng, em đều giơ tay trả lời câu hỏi của cô bởi em luôn chuẩn bị kĩ bài trước ở nhà. Em luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Vì vậy mà trong các bài kiểm tra, các kì thi cuối năm học, em luôn đạt kết quả tốt. Bốn năm liền, Minh Tâm đạt danh hiệu: “Học sinh giỏi”. Đặc biệt, năm học này, với sự cố gắng, chăm chỉ của mình, Minh Tâm đã thi đỗ chuyên Toán liên tiếp 2 trường chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Chu Văn An. Đây là một thành tích xứng đáng cho sự nỗ lực của em.



Không chỉ chăm chỉ, học giỏi, em còn một cô bé tốt bụng, nhân hậu. Đúng như cái tên mà bố, mẹ đặt cho em “*Minh Tâm - tâm hồn trong sáng*”, em luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Trên lớp, bạn nào không hiểu bài hay gặp vấn đề khó khăn trong học tập, em luôn sẵn sàng giải đáp và giúp đỡ cho bạn. Em luôn hoà đồng, chia sẻ với các bạn trong lớp nên em nhận được sự tin nhiệm từ các bạn trở thành lớp trưởng gương mẫu suốt 4 năm học. Trên cương vị ấy, cô bé Minh Tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, một “trợ thủ đắc lực” của cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Thanh Hoa. Minh Tâm rất công bằng, không thiên vị, bao che bạn nào cả vì vậy các bạn trong lớp ai cũng quý em và luôn lấy em làm gương để noi theo. Em còn là Liên đội trưởng của Liên đội trường THCS Cự Khối, nhiệm vụ nào em cũng hoàn thành tốt cả. Ngoài những lúc học tập, Minh Tâm cũng năng nổ tham gia các hoạt động văn-thể-mỹ. Chưa một chương trình văn nghệ nào của lớp mà thiếu Minh Tâm cả.

Không chỉ ở trường, về nhà Minh Tâm là một người con ngoan, có hiếu với ông bà, bố mẹ. Theo sự chia sẻ của mẹ em, em luôn giúp bố mẹ việc nhà, luôn quan tâm đến gia đình và mọi người xung quanh. Kể cả trước những kì thi, bài tập nhiều, em vẫn cân bằng được việc học và giúp đỡ bố mẹ. Em rất hay kể những câu chuyện cười, tạo tiếng cười cho mọi người trong gia đình. Vì vậy, mỗi khi đi học về căn nhà em trở nên nhộn nhịp hẳn vì cô bé hạt tiêu có nhiều trò hay lắm.

Thật tự hào biết bao khi Trường THCS Cự Khối có một học sinh tuyệt vời đến vậy. Bây giờ, em đã là cựu học sinh trường THCS Cự Khối, rời xa ngôi trường cấp 2 để đến với môi trường học tập mới nhưng thầy, cô luôn nhớ mãi cô bé hạt tiêu “nhỏ nhưng có võ” này. Hi vọng em sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn nữa trong học tập, được mọi người tin yêu, quý mến và em luôn là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.

